



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวอัมพร เยี่ยมสอาด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๐๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพว. ๒๐๕)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี สำนักการแพทย์
๒	นางสาวปาริชาติ ทางดอน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๒๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๒๐)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวสุภาพร กรศักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวปาริชาติ ทางดอน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๒๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒)</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๙ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๙ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๔๑๑๒๒๙๐๑๙</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ <u>๘๙</u></p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวปาริชาติ ทางดอน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๒๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุดสัล็กซ์เทอา

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ทารกแรกเกิดเพศหญิง อายุครรภ์มารดา ๔๑ สัปดาห์ ๒ วัน คลอดปกติ ขณะคลอดพบน้ำคร่ำมี
ซีเทาปนปริมาณมาก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๔๑ น. คะแนนแอสการ์ นาที่ที่ ๑, ๕
และ ๑๐ เท่ากับ ๘, ๙ และ ๑๐ ตามลำดับ น้ำหนักแรกเกิด ๓,๓๙๐ กรัม แรกเกิดหายใจเร็ว กล้ามเนื้อ
ช่วยในการหายใจตั้งรับ ปีกจมูกบาน เสียงหายใจมีลักษณะคล้ายเสียงคราง (grunting) วัดสัญญาณชีพ
อุณหภูมิกาย ๓๗.๒ องศาเซลเซียส อัตราการหายใจ ๗๐ ครั้งต่อนาที ชีพจร ๑๗๐ ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัว
ออกซิเจนในกระแสเลือดทางผิวหนัง ร้อยละ ๗๒-๗๕ ที่ห้องคลอดได้รับออกซิเจนผ่านกล่องครอบศีรษะ
อัตราไหล ๑๐ ลิตรต่อนาที ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในกระแสเลือดทางผิวหนังเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ ๙๑-๙๒
แพทย์จึงช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกต่อเนื่องทางจมูก ๖ เซนติเมตรน้ำ ความเข้มข้นของออกซิเจน ๑
แพทย์วินิจฉัยเป็นทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุดสัล็กซ์เทอา มีแผนการรักษาให้ย้ายเข้าหออภิบาลทารกแรกเกิด
ด้วยตู้อบทารกชนิดเคลื่อนย้าย เวลา ๒๑.๔๕ น.

แรกรับที่หออภิบาลทารกแรกเกิด ทารกตื่นร้องดี มีอาการหอบเหนื่อยเล็กน้อย กล้ามเนื้อช่วยใน
การหายใจไม่ตั้งรับ วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิกาย ๓๖.๙ องศาเซลเซียส อัตราการหายใจ ๖๖ ครั้งต่อนาที
ชีพจร ๑๗๐ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๗๑/๔๖ มิลลิเมตรปรอท ค่าความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงเฉลี่ย
๕๒ มิลลิเมตรปรอท ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในกระแสเลือดทางผิวหนัง ร้อยละ ๙๘ ระหว่างให้การดูแล
ทารกมีปัญหาทางการพยาบาล ได้แก่ มีโอกาสเกิดภาวะพร่องออกซิเจนในร่างกาย ดูแลให้ทารกได้รับ
การช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกต่อเนื่องทางจมูก ๖ เซนติเมตรน้ำ ความเข้มข้นของออกซิเจน ๐.๓๕
ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในกระแสเลือดทางผิวหนัง ร้อยละ ๙๙ มีโอกาสเกิดภาวะติดเชื้อในร่างกาย อาจเกิด
ภาวะไม่สมดุลของสารน้ำและอิเล็กโทรลัยต์ในร่างกาย ดูแลให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและนมตามแผน
การรักษา บิดามารดาวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการของทารก บิดามารดาขาดความรู้ในการดูแลทารก
ต่อเนืองที่บ้าน ให้การดูแลตามหลักการพยาบาลทารกอย่างมีประสิทธิภาพจนกระทั่งทุกปัญหา
ทางการพยาบาลได้รับการแก้ไข ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ดูแลให้คำแนะนำแก่บิดามารดาของทารก
จนกระทั่งคลายความวิตกกังวล ทารกได้รับการดูแลจนอาการทุเลา แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน วันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาที่ทารกพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ๗ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อข้อเสนอ พัฒนาวัดกรรม “NICU NEST”

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความสุขสบายของทารกแรกเกิด
๒. เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
๓. ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ
๔. มีนวัตกรรม “ NICU NEST” ใช้ในหออภิบาลทารกแรกเกิด
๕. ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการเตรียมnest สำหรับทารกแรกเกิด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายและมีการเจริญเติบโตเหมาะสมตามเกณฑ์
๒. ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในนวัตกรรม